

นักเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 6 แลงขยะให้เป็นทุนการเรียนรู้ ทุนการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2562

จากสภาพปัญหาประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ชุมชน ตลาด
ร้านค้า โรงงานและโรงเรียน ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

นายสุชาติพงศ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินโครงการ Zero Waste
ปลอดจากโรคร้าย : ธนาคารขยะ เป็นโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภท โดยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท
คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ขยะมูลฝอย
ซึ่งขยะเหล่านี้ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ใดแก่อากาศเสีย น้ำเสีย แหล่งพาหะนำโรค
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและชุมชน โรงเรียนจึงได้ดำเนินการให้นักเรียนคัดแยกขยะลงถังสีต่างๆ
คือ สีเขียว สีเหลือง สีน้ำเงิน และสีแดง ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งธนาคารขยะ
เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณของขยะภายในโรงเรียนและชุมชน
ถือเป็นการปลูกฝังนิสัยการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาดให้กับนักเรียน



สำหรับธนาคารขยะโดยนักเรียนสามารถนำขยะมาฝากเพื่อสะสมยอดในการแลกเป็นอุปกรณ์การเรียน
เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด

นายคทาวุฒิ กุศลสุข ประธานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กล่าวว่า จากการแยกขยะที่ทิ้งในถัง
ขยะที่สามารถนำรีไซเคิล
คุณครูจะสอนนักเรียนแปรรูปสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยฝึก
ประสบการณ์
ให้ฝึกวิเคราะห์ให้ช่วยการออกความคิดว่าจะนำขยะเหล่านั้นแปรรูปเป็นอะไรที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อไปได้
และให้นำมาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตลอดปีการศึกษา โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ครูผู้รับผิดชอบติดตามการทำงานของนักเรียน
นักเรียนนำขยะมาสร้างสรรค์เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
เช่นนำขวดนำมาแปรรูปเป็นถังขยะ ทำเป็นกล่องใส่ดินสอ ทำเป็นดอกไม้ ทำเป็นแจกันดอกไม้ ทำเป็นกระเป๋
และอีกมากมาย และสิ่งประดิษฐ์บางอย่างสามารถนำมาจำหน่ายได้อีกด้วย

ด้านนางสาวกัลยา รอดแก้ว รองปลัดเทศบาลตำบลกะปาง กล่าวว่า
เทศบาลตำบลกะปางให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ และเชิญวิทยากรจาก บริษัทในเครือ
SCG มาให้ความรู้ ครู นักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 รวมกว่า 450 คน
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เมื่อนักเรียนรู้
ปฏิบัติได้ สามารถไปส่งเสริมการจัดการขยะภายในครัวเรือนได้ สามารถทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ขยะลดลง สามารถแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้ต่อไป

จำเริญสุข ภูดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2